



ที่ ศธ ๐๗๐๗๑/๒๗๗

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดภูเก็ต
ถนนดำรง ภูเก็ต ๘๓๐๐๐

๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในพื้นที่สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดและสถานศึกษาในสังกัด
เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองภูเก็ต

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงพื้นที่เก็บข้อมูล จำนวน ๑ ฉบับ
๒. กำหนดการกิจกรรมลงพื้นที่เก็บข้อมูล จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยกรมส่งเสริมการเรียนรู้ จะดำเนินการจัดกิจกรรมลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อจัดทำรายงาน
การศึกษาเชิงนวัตกรรมตามหลักสูตรนวัตกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ระดับสูงของกรมส่งเสริมการเรียนรู้
Module ๔ การศึกษาดูงาน/รายงานการค้นคว้า (Study Tour/Preparation of Research Reports)
และขอความอนุเคราะห์นำผู้เข้าอบรมหลักสูตรนวัตกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ระดับสูงของกรมส่งเสริมการ
เรียนรู้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองภูเก็ต ในระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๖
ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ในกรณีนี้ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดภูเก็ต ขอแจ้งให้ท่านเตรียมความพร้อม
และเข้าร่วมลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานการศึกษาเชิงนวัตกรรมตามหลักสูตรนวัตกรรมการส่งเสริม
การเรียนรู้ระดับสูง ของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ในระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ศูนย์ส่งเสริม
การเรียนรู้อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวหลังฟ้า ชันตรีรัมย์)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดภูเก็ต

สำนักงาน สกร.จังหวัดภูเก็ต

โทร. ๐ ๗๖๒๒ ๑๘๐๑

โทรสาร ๐ ๗๖๒๒ ๓๓๐๘

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
พัฒนาหลักสูตรนันทศาสตร์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับสูง

กลุ่ม 4 (เสื่อ)

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด
1	นางรัชชช ใสโวหาร	ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัด	สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนนทบุรี
2	นางสาวพจนนา วิไลกิจ	รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัด	สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุโขทัย
3	นางสาวศกาวดี สุขศิริสวัสดิกุล	รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัด	สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุรินทร์
4	นายภาสกร เมตจันทิก	รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัด	สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดหนองคาย
5	ว่าที่ร้อยตรีศิริดี กุลบุตร	รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัด	สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอำนาจเจริญ
6	นางพัทธอนันท์ ดอนดี	รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัด	สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุดรดิตถ์
7	นางสาวจารวี มะโนวงศ์	ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสันกำแพง	สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่
8	นายสุรเชษฐ์ สุนทรการ	ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองภูเก็ต	สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดภูเก็ต

กำหนดการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานการศึกษาเชิงนวัตกรรม
ตามหลักสูตรนวัตกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ระดับสูง กรมส่งเสริมการเรียนรู้ (กลุ่มเสือ)
ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2566
ณ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 18 สิงหาคม 2566

- เวลา 13.00 - 17.00 น. ประชุมกลุ่มเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ชุมชนเพื่อเก็บข้อมูล
เรื่อง การฝึกอบรมเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ สกร.
- การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ
- แนวทางการเก็บข้อมูล และการจัดกิจกรรม

วันที่ 19 สิงหาคม 2566

- เวลา 08.30 - 12.00 น. ลงพื้นที่ชุมชนเพื่อเก็บข้อมูล “การฝึกอบรมเยาวชนด้วยกระบวนการ
ลูกเสือ สกร.”
- พบปะกลุ่มเป้าหมาย นักศึกษา สกร. อำเภอเมืองภูเก็ต จำนวน 40 คน
เพื่อชี้แจงถึงวัตถุประสงค์และแนวทางการปฏิบัติงาน
เวลา 12.00 - 13.00 น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 - 17.00 น. - นำกลุ่มเป้าหมายสำรวจข้อมูล โดยสำรวจจากการลงพื้นที่
ศึกษาเรื่องความเป็นมาและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ณ อนุสรณ์ 9 วีรชน
พิพิธภัณฑสถานจังหวัดภูเก็ต ศูนย์เรียนรู้ประวัติศาสตร์เมืองภูเก็ต
ร่วมกับ คณะ วิทยากร/ภูมิปัญญาท้องถิ่น

วันที่ 20 สิงหาคม 2566

- เวลา 08.30 - 12.00 น. - ทบทวนถอดบทเรียน จากการลงพื้นที่ ร่วมกับคณะวิทยากร
และกลุ่มเป้าหมายบทเรียนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ที่หอประชุม
ถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้อะไร มีความรู้สึกอย่างไร และจะต่อยอดด้วยวิธีอะไร
เวลา 12.00 - 13.00 น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 - 17.00 น. - นำเสนอสิ่งที่ได้รับจากการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน
- ซักถาม/ตอบปัญหาเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมในครั้งต่อไป
- วางแผนนัดหมายทำกิจกรรมต่อไป

หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม